

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo dự báo của ngành chuyên môn, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải khách, các bến xe khách trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân theo tiêu chí: văn minh, lịch sự, bảo đảm trật tự, an toàn...



Công ty Cổ phần Hoàng Hà luôn sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày liên tục (từ ngày 28/4 đến hết ngày

1/5). Để chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân được bảo đảm an toàn, Sở Giao thông

Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách, tuyến truyền, giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên

xe về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, đặc biệt là kiểm tra các thiết bị giám sát hành trình được gắn trên xe, không để xảy ra tình trạng chạy quá tốc độ quy định gây mất ATGT. Thường xuyên kiểm tra sổ sách, điều kiện kỹ thuật của phương tiện, khi đưa xe vào hoạt động phải bảo đảm về an toàn suốt hành trình...

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên đến nay, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng với những điều kiện tốt nhất để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ông Lê Văn Sinh, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà cho biết: Công ty Cổ phần

Hoàng Hà hiện có gần 400 phương tiện các loại, trong đó có 200 xe khách chạy tuyến cố định, 120 xe taxi và 60 xe buýt nội tỉnh và xe hợp đồng. Hiện nay Công ty đang thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng phương tiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/4. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty đã xây dựng phương án, bố trí phương tiện vận chuyển hành khách với phương châm an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, văn minh, lịch sự. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động kiểm tra sức khỏe tài xế, nhân viên phục vụ, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện giá vé theo quy định, kiên quyết không để tăng giá vé đã kê khai, niêm yết.

Không chỉ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đến thời điểm này, các bến xe khách cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, xây dựng phương án huy động, điều động phương tiện để giải tỏa hành khách khi xảy ra tình trạng ùn tắc. Ông Bùi Văn Bình, Trưởng ban Quản lý Bến xe khách trung tâm cho biết: Xác định trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, do đó Ban Quản lý Bến xe khách trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự và có phương án sắp xếp, điều

tiết phương tiện ra, vào, đón trả khách hợp lý để bảo đảm trật tự ATGT, không để xảy ra ùn tắc trong và khu vực xung quanh bến xe. Để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, Ban Quản lý Bến xe cũng sẽ bố trí nhân viên bán vé tại quầy, nhà chờ sạch sẽ, thoáng mát, văn minh, lịch sự để kịp thời và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện hoạt động vận tải tại bến xe. Nội dung kiểm tra phương tiện chủ trọng vào các điều kiện về bảo đảm ATGT và chất lượng phương tiện vận tải mà đơn vị đã đăng ký. Đối với người điều khiển phương tiện cần phải có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phù hợp với loại xe điều khiển và đặc biệt là nghiêm cấm các lái xe sử dụng rượu, bia trước khi cho xe xuất bến. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tội phạm tại khu vực bến xe để đảm bảo tình trạng trật tự.

PHẠM HƯNG

Thuế nhà đất sẽ được tính thế nào nếu theo đề xuất mới?



(vtv.vn) Nếu đề xuất thuế tài sản được thông qua, một ngôi nhà, dù là nhà đất hay chung cư, đều phải chịu cả thuế đất lẫn thuế nhà.

Dư luận đã xôn xao trước dự thảo mới về Luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính đưa ra. Theo dự thảo, Bộ Tài chính dự kiến đánh thuế đối với nhà, đất ở, tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị 1,5 tỷ đồng trở lên. Nội dung được nhiều người dân quan tâm nhất là đánh thuế nhà ở. Với nhà ở, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án đánh thuế: một là đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên; hai là nhà ở có giá trị 1 tỷ đồng trở lên. Phần bị đánh thuế tài sản là phần có giá trị trên 700 triệu đồng hoặc trên 1 tỷ đồng.

Đề cương xây dựng Luật Thuế tài sản này của Bộ Tài chính hiện đang nhận được quan tâm của đông đảo dư luận. Trong đó, đặc biệt là đề xuất bóc tách phần đất và phần nhà (đã xây) riêng khi xác định mức thuế phải nộp. Vì vậy, có thể hiểu một ngôi nhà, dù là nhà đất hay chung cư, đều phải chịu cả thuế đất lẫn thuế nhà.

Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing): xu hướng nghề của thế kỷ 21



(vtv.vn) Trong kỷ nguyên số, marketing như chấp thêm cánh khi tích hợp thêm nhiều công cụ công nghệ cao để kết nối với khách hàng hiệu quả nhất. Đó chính là Digital Marketing.

Nghề marketing (tiếp thị), được người trong nghề gọi là một câu chuyện hay về sản phẩm. Như nhắc đến Rolls Royce, người ta nghĩ đến sự xa xỉ, đẳng cấp. Những marketer chính là người tạo nên danh tiếng ấy. Hàng trăm nghìn nhân sự Việt Nam đang tiếp cận với nghề học và ứng dụng Digital Marketing nhưng mới đây, một trường đào tạo chuyên biệt đầu tiên về tiếp thị kỹ thuật số mới ra đời.

Ông kinh mại ảnh sẽ chỉ là ống kính với một thợ chụp ảnh. Nhưng với một nhân sự digital marketing, đó là công cụ cho ra đời một nội dung tiếp thị số hiệu quả. Facebook, Email... không đơn thuần là mạng xã hội, là viết thư mà đang là cầu nối doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu đúng lúc, đúng đối tượng.

2 năm tại FPT Skilling, đơn vị đào tạo kết hợp giữa tổ chức giáo dục FPT và Skillking Ấn Độ, các học viên được đào tạo chuyên sâu về lý thuyết và kỹ năng Digital Marketing. Vì thế, nhiều doanh nghiệp cam kết sinh viên tốt nghiệp tại trường với tấm bằng Higher Diploma sẽ được tuyển ngay.

THU THỦY

Dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat có công suất 200.000 tấn/năm do Tổng công ty Hóa chất mỏ - Vinacomin (Micco) làm chủ đầu tư tại xã Thái Thọ (Thái Thụy) với tổng mức đầu tư gần 5.762 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án công nghiệp lớn hiện đang đẩy mạnh sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm.

Được khởi công xây dựng từ tháng 5/2011, sau gần 7 tháng thi công, công tác xây lắp trong nhà máy đã được hoàn thành, chuyển sang giai đoạn chạy thử và thử nghiệm đặc tính kỹ thuật. Chỉ ngay 1 tháng sau đó nhà máy đã có dòng sản phẩm Axit Nitric và sản phẩm Amon Nitrat đầu tiên. Tính đến hết quý I/2018, tổng sản lượng sản xuất của Nhà máy đạt 332.103 tấn Amon Nitrat, doanh thu hàng năm ước đạt 1.600 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm trên 85 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Tổng giám đốc Micco cho biết: Có được tiến độ như trên là do có sự quan tâm ủng hộ rất cao của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đặc biệt là người dân vùng dự án. Trong suốt thời gian xây dựng tới khi vận hành đều nhận được sự chia sẻ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT AMON NITRAT Đẩy mạnh công suất, thị trường tiêu thụ sản phẩm



Sản phẩm Amon Nitrat của nhà máy.

và ủng hộ của người dân. Đến nay, bên ngoài hàng rào Nhà máy đã không còn lều quán, không có tình trạng bày bán thuốc lá, bia, rượu, tránh được việc giao

lưu giữa người ở trong với người ngoài Nhà máy, để kiểm soát cho công tác sản xuất, vận hành và bảo đảm an ninh trật tự cho Nhà máy. Đặc biệt, kể từ khi đi

vào vận hành sản xuất đến nay mọi việc đều diễn ra thuận tiện từ nguyên liệu nhập về tới giao thông đi lại. Do đây là sản phẩm có quy định chặt chẽ nên

ban đầu Nhà máy còn gặp nhiều khó khăn trong việc cấp giấy phép vận chuyển, tuy nhiên, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ và có sự hợp tác trao đổi phối hợp của các cơ quan trung ương và tỉnh thì Nhà máy đã rất thuận lợi cho việc xuất khẩu sản phẩm thông qua đường thủy, đường bộ. Ngoài ra, Nhà máy luôn đề cao trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm môi trường, coi đây là yếu tố quan trọng số một để duy trì Nhà máy tồn tại lâu dài. Năm 2018, Công ty dự kiến sẽ sản xuất đạt từ 70 - 75% công suất. Điều đáng mừng là hiện nay sản phẩm của Nhà máy làm ra tới đâu đều tiêu thụ hết tới đó. Đây cũng là tín hiệu khả quan để Nhà máy sẽ phấn đấu phát huy hết công suất trong 3 năm tới.

Bên cạnh đó, Nhà máy cũng ưu tiên nghiên cứu các sản phẩm mới để gia tăng sản phẩm. Đơn cử như sản phẩm Amon Nitrat cũng là nguyên liệu để sản xuất ra một số sản phẩm phân bón, hóa chất, hay Axit Nitric cũng là nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm hóa chất khác. Trong khi đó Axit Nitric ở Việt Nam đang chủ yếu phải nhập khẩu với khoảng 15.000 - 20.000 tấn/năm. Do đó sản phẩm này không chỉ phục

vụ cho tại Nhà máy mà còn phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác. Ngoài ra, Công ty đã đăng ký sản xuất một số sản phẩm phân bón, trong đó đã sản xuất được khoảng 2.000 tấn phân bón trong vòng 2 năm qua. Năm 2018 Nhà máy phấn đấu sản xuất ra các sản phẩm phân bón phục vụ ngay trên địa bàn tỉnh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Nhằm ổn định và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, thời gian tới Micco sẽ phối hợp với các nhà máy sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quân đội tiêu thụ tối đa sản lượng Amon Nitrat đồng thời xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu sang Úc, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Philippines... Phối hợp với một số nhà sản xuất phân bón trong nước thúc đẩy nghiên cứu phát triển thêm các dòng phân bón mới có sử dụng thành phần Amon Nitrat như phân bón NPK, phân bón lỏng, phân bón đậm đặc hai lá. Ngoài ra sẽ tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống sang chiết Axit Nitric là sản phẩm trung gian của Nhà máy để thuận tiện cho việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Bông, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đoàn Hùng cho biết: Những năm qua, phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, ý thức làm giàu chính đáng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm ở địa phương. Đoàn Thanh niên xã đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho các hộ là ĐVTN vay vốn với số tiền hơn 400 triệu đồng; nhiều ĐVTN đã mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn ngành nghề phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế.

Mô hình chăn nuôi thỏ của anh Lê Minh Trụ, thôn Đôn Nông là một trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của ĐVTN

TUỔI TRẺ ĐOÀN HÙNG Thi đua phát triển kinh tế

Phong trào thi đua phát triển kinh tế ở Đoàn Hùng (Hùng Hà) lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên thanh niên. Nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm tại chỗ, ổn định cho nhiều lao động.

trong xã. Trụ cho biết: Ban đầu nguồn vốn ít, gia đình tôi chỉ nuôi thử nghiệm vài chục con thỏ. Đến nay, nhờ có sự đầu tư hiệu quả và biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn thỏ của gia đình có khoảng 600 con, cả thỏ sinh sản và thỏ thương phẩm. Mỗi năm gia đình thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ thỏ. Bên cạnh đó, tôi còn có thêm thu nhập từ dịch vụ làm cỗ phục vụ hiếu, hỷ; thuê đất trồng cây ăn quả và dự định mở rộng chăn nuôi.

Không đầu tư vào mô hình chăn nuôi, đoàn viên Lê Anh Dũng, sinh năm 1990 mạnh dạn đầu tư vào mô hình gia công, lắp ráp các thiết bị điện. Dũng cho biết: Trước kia cả hai vợ chồng đều làm trong miền Nam với thu nhập cũng khá cao. Tuy vậy, do muốn về quê lập nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương nên 2 năm trước tôi mở cơ sở lắp ráp các thiết bị điện như đèn pin, bật lửa, vợt muỗi..., vừa để phát triển kinh tế gia đình vừa tạo việc làm cho người

dân địa phương. Nghề này ai cũng có thể làm được, từ em học sinh tranh thủ ngày nghỉ đến các cô, bác nông dân khi nông nhàn, thậm chí các cụ già cũng có thể nhận hàng về làm tại nhà. Hiện có khoảng 20 người làm tại xưởng của Dũng, ngoài ra rất nhiều người nhận hàng về làm tại gia đình. Tùy độ nhanh nhay, chăm chỉ, mỗi người có thể có thêm thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở lên. Với Dũng, thu nhập từ mô hình này khoảng 20 triệu đồng/tháng. Không những

thế, với tài năng về ca hát, Dũng còn làm thêm dịch vụ đám cưới. Đây là nghề tay trái, vừa góp thêm niềm vui cho các cặp đôi vừa được thể hiện mình trên sân khấu. Tuy vậy, nghề tay trái này cũng đem lại thu nhập khá cho chàng trai đa tài.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Đôn Nông cho biết: Chỉ riêng thôn Đôn Nông đã có 8 thanh niên làm kinh tế khá, giỏi với nhiều ngành, nghề khác nhau. Bên cạnh việc nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thì việc hàng hái thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương đã giúp ĐVTN ngày càng khẳng định sức trẻ, là đối tượng bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng.

Chị Hoàng Thị Bông cho biết thêm: Mặc dù còn một số khó khăn trong việc

đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế, tuy nhiên, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục tăng cường hỗ trợ về chính sách, cơ chế, vật chất, kỹ thuật; kịp thời

biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến. Cùng với đó là vận động thanh niên chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất,

kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xứng đáng với vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

XUÂN PHƯƠNG



Mô hình nuôi thỏ của anh Lê Minh Trụ được nhiều đoàn viên thanh niên tới tham quan, học tập kinh nghiệm.